



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เลขที่ 16947
วันที่ ๒7 ธค 2562
เวลา ๗.38 น

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๖

ที่ กษ ๐๕๐๓.๔/ว ๗๒๙ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง

เรียน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และการสื่อสาร ประมงจังหวัด ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนา หนังสือ บันทึกข้อความ คำสั่ง

ประกาศ ระเบียบ ของ กรมประมง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง จำนวน ๑ ฉบับ มาเพื่อ

- โปรดทราบ
- โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
- โปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
- โปรดทราบพร้อมเรื่องเดิม
- โปรดทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
- โปรดทราบและปิดประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

16947

16947

16947

๓๐.๑๒.๖๒
(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

สำเนา

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง กรมประมงได้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
สังกัดกรมประมง จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมประมงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง ตำแหน่ง
เลขที่ ๑๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด (นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ) ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่
นางมณีนีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑ ราชการบริหารส่วนกลาง

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน
เข้ารับการประเมินและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อขอเข้ารับการประเมินถึงกองการเจ้าหน้าที่
ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากบัดนี้เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด และผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่สามารถส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานเข้ารับการประเมินและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เพื่อขอเข้ารับการประเมิน หรือส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานเข้ารับการประเมินและ
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และสำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการพิจารณาไม่ผ่านประเมินบุคคลและ
ผลงาน กรมประมงจะดำเนินการโดยเริ่มกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอดิศร พร้อมเทพ)
อธิบดีกรมประมง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรรมากร)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รับ
พิมพ์
ตรวจ